

**PHỤ LỤC**  
**TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐỐI TÁC LIÊN KẾT CUNG CẤP DỊCH VỤ**  
**DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC NĂM 2022**  
(Kèm theo Thông báo số: /TB-TTTV ngày tháng năm 2022)

**I. Phương pháp đánh giá:**

**Bước 1.** Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký: Sử dụng tiêu chí “Đạt” hay “Không đạt”. Nhà thầu đạt tất cả các nội dung tại bước này sẽ tiếp tục được đánh giá ở bước sau.

**Bước 2.** Đánh giá về năng lực kinh nghiệm của nhà thầu: Sử dụng tiêu chí “Đạt” hay “Không đạt”. Nhà thầu đạt tất cả các nội dung tại bước này sẽ tiếp tục được đánh giá ở bước sau.

**Bước 3.** Đánh giá về tiêu chí phương án liên kết của nhà thầu: Sử dụng tiêu chí “Đạt” hay “Không đạt”. Nhà thầu đạt tất cả các nội dung tại bước này sẽ tiếp tục được đánh giá ở bước sau.

**Bước 4.** Nhà thầu được đánh giá đạt ở các tiêu chí trên được xếp hạng nhà thầu theo tỷ lệ phân chia doanh thu hợp tác: Nhà thầu nào đưa ra tỷ lệ phân chia doanh thu cho bên A cao nhất hoặc tối thiểu phải bằng tỷ lệ phân chia doanh thu theo quy định tại mục 3 phụ lục này thì được xếp hạng thứ nhất.

Nhà thầu được lựa chọn mời vào thương thảo là nhà thầu đạt tất cả tiêu chí trên và được xếp hạng thứ nhất.

**II. Tiêu chí lựa chọn đối tác liên kết:**

**1. Tiêu chí về tính hợp lệ của Hồ sơ đăng ký:**

<b>TT</b>	<b>Nội dung tiêu chí</b>	<b>Tài liệu chứng minh</b>
1	Đơn đăng ký hợp lệ	Đơn đăng ký do người có thẩm quyền ban hành
2	Có tư cách hợp lệ và ngành nghề đăng ký kinh doanh đáp ứng với yêu cầu tính chất của gói thầu	Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương và còn hiệu lực do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định pháp luật.
3	Hạch toán tài chính độc lập	Bản sao Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất tính từ thời điểm thông báo lựa chọn đối tác.

4	Đã đăng ký tên và dữ liệu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	
5	Hồ sơ yêu cầu có tỷ lệ phân chia doanh thu đưa ra cố định, không đưa ra tỷ lệ theo nhiều mức hoặc không có tỷ lệ phân chia doanh thu đưa ra kèm điều gây bất lợi cho bên đơn vị có nhu cầu lựa chọn đối tác hợp tác	Hồ sơ yêu cầu tỷ lệ phân chia do người có thẩm quyền ban hành

Nhà thầu được đánh giá có hồ sơ đăng ký hợp lệ là khi đáp ứng tất các tiêu chí trên.

## 2. Tiêu chí về năng lực và kinh nghiệm

Nhà thầu có hồ sơ đăng ký hợp lệ được xem xét, đánh giá ở bước tiếp theo.

TT	Tiêu chí đánh giá	Tài liệu chứng minh
<b>1</b>	<b>Kinh nghiệm của nhà thầu:</b>	
-	Có từ 02 hợp đồng trở lên có tính chất tương tự với gói thầu liên kết trong thời gian từ năm 2019 đến thời điểm tháng 10 năm 2022 đối với các tổ chức, đơn vị (không kê khai hợp đồng với Trung tâm TV & DVTC)	- Bản sao hợp đồng, hồ sơ nghiệm thu hoặc xác nhận của chủ đầu tư đã hoàn thành trên 80% khối lượng hợp đồng, được chủ đầu tư đánh giá đáp ứng yêu cầu về khối lượng và chất lượng theo hợp đồng đã ký kết
-	Có từ 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực gói thầu liên kết	- Bản sao hồ sơ chứng minh số năm kinh nghiệm
-	Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 còn hiệu lực của nhà thầu về cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp, môi trường đô thị hoặc tương đương.	- Bản sao chứng nhận
<b>2</b>	<b>Đề xuất nhân sự thực hiện liên kết</b>	
-	Nhân sự chủ chốt: 01 cán bộ giám sát kỹ thuật Có kinh nghiệm giám sát kỹ thuật 02 năm trở lên Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành	- Bảng đề xuất nhân sự. - Bản sao bằng cấp, chứng nhận, chứng chỉ kèm theo.

<b>TT</b>	<b>Tiêu chí đánh giá</b>	<b>Tài liệu chứng minh</b>
	Kỹ thuật môi trường/ Công nghệ kỹ thuật môi trường Có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ( <i>Do đơn vị có chức năng cấp</i> )	
-	Nhân viên thực hiện: Tối thiểu 05 nhân viên trực tiếp thực hiện công việc (trừ nhân sự chủ chốt). Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên. Được tập huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Có chứng nhận đào tạo vệ sinh công nghiệp.	- Bảng đề xuất nhân sự - Bản sao chứng nhận, chứng chỉ kèm theo
<b>3</b>	<b>Máy móc thiết bị</b>	
-	Có tối thiểu 01 xe ô tô chuyên dụng hút chất thải. Có tài liệu kiểm định xe đủ điều kiện vận hành.	- Có tài liệu chứng minh sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê. - Có tài liệu chứng minh xe có đủ điều kiện vận hành
-	Nhân viên vận hành xe có giấy phép lái tải hạng C hoặc tương đương	Có tài liệu chứng minh
<b>4</b>	<b>Uy tín của nhà thầu</b>	Nhà thầu cam kết không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu.

\* Nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực kinh nghiệm khi đáp ứng tất các tiêu chí trên.

### **3. Tiêu chí về hiệu quả phương án liên kết:**

Nhà thầu được đánh giá đạt về mặt năng lực và kinh nghiệm được đánh giá về hiệu quả phương án liên kết:

<b>TT</b>	<b>Tiêu chí đánh giá</b>	<b>Tài liệu chứng minh</b>
1	Phương án thực hiện nội dung công việc, quy trình thực hiện các nội dung công việc (thành phần công việc, trình tự thực hiện các thành phần công việc, số lần thực hiện, vật tư vật liệu, công cụ dụng cụ sử dụng trong quá trình thực hiện công việc...) tối thiểu phải đảm bảo theo quy định và đảm	Đề xuất phương án thực hiện công việc của đơn vị

<b>TT</b>	<b>Tiêu chí đánh giá</b>	<b>Tài liệu chứng minh</b>
	bảo thời gian, chất lượng thực hiện dịch vụ.	
2	Phương án tổ chức triển khai thực hiện dịch vụ đảm bảo thời gian và chất lượng thực hiện dịch vụ: Phương án bố trí nhân viên thực hiện, phương án xử lý khi có phát sinh sự cố, phương án triển khai thực hiện dịch vụ đảm bảo thời gian và chất lượng dịch vụ	Đề xuất phương án thực hiện công việc của đơn vị
3	Biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh khi thực hiện dịch vụ	Đề xuất biện pháp của đơn vị

Nhà thầu được đánh giá là đạt về tiêu chí phương án liên kết khi đáp ứng tất cả tiêu chí trên.

#### **4. Xếp hạng nhà thầu:**

Nhà thầu được đánh giá là đạt về tiêu chí phương án liên kết được xếp hạng nhà thầu theo tỷ lệ phân chia doanh thu:

(a) Tỷ lệ phân chia doanh thu tối thiểu: Tỷ lệ phân chia doanh thu Bên A tối thiểu là 30%, tỷ lệ phân chia doanh thu bên B tối đa là 70% trên số tiền được cơ quan đặt hàng nghiệm thu thanh toán.

(b) Xếp hạng nhà thầu: Xếp hạng nhà thầu theo tỷ lệ phân chia doanh thu. Nhà thầu đưa ra tỷ lệ phân chia cho bên A thấp nhất và bên B cao nhất và tối thiểu phải bằng tỷ lệ phân chia quy định được xếp hạng thứ nhất.

#### **5. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá Hồ sơ đăng ký**

<b>TT</b>	<b>Tiêu chí đánh giá</b>	<b>Nhà thầu</b>
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ	
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	
3	Kết quả đánh giá về tiêu chí phương án liên kết	
4	Tỷ lệ phân chia doanh thu hợp tác	
5	Xếp hạng nhà thầu	...

Nhà thầu được lựa chọn mời vào thương thảo là nhà thầu đạt tất cả tiêu chí trên và được xếp hạng thứ nhất.